



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๕๑

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน ๑,๒๒๖ ไร่ ของตำบลบุญเรือง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสำรวจแนวทางการแผ้วถางแนวเขตเพื่อรังวัดพื้นที่ทั้ง ๓,๐๐๐ ไร่ และปักหมุดพื้นที่ ๑,๒๒๖ ไร่ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้ใช้ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา ได้มีการโยกย้ายนายอำเภอ ปลัดอำเภอและที่ดินอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการบางตำแหน่ง ดังนั้น จึงได้เดินทางไปอำเภอเชียงของ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ นายอำเภอเชียงของ ซึ่งเดินทางมาเข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา รวมทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุญเรือง ปลัดตำบล ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานทะเบียนที่ดิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน เพื่อชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลบุญเรือง

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำความพร้อมของทางอำเภอเชียงของ ในการผลักดันให้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอำเภอเชียงของด้วย ทั้งนี้ นายอำเภอได้ให้คำมั่นสัญญาว่า นโยบายของอำเภอนั้นจะสานต่อแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ทำมาและจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบุญเรือง ทั้งนี้ ทางอำเภอได้มอบหมายให้ปลัดตำบลเป็นเจ้าของเรื่องในการดำเนินงานด้านเอกสารและประสานงานทั้งในพื้นที่และหน่วยงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เร่งดำเนินการ และรายงานให้ทางนายอำเภอทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้นำเสนอสภาก เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานเท่านั้น ดังนั้น หากมีความชัดเจนในการดำเนินงาน เห็นควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร